

นียม "ครอบครัวรักเดียวใจเดียว"

นำเสนอเมื่อ : 31 พ.ค. 2552

นียม "ครอบครัวรักเดียวใจเดียว"



ฟังเรื่องความรักความเข้าใจกันมาหลายครอบครัว มีทั้งครอบครัวที่อบอุ่นรวมมือรวมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหา และครอบครัวที่ต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงในการจะต้องแตกแยกมาหลายหน ซึ่งหนึ่งในปัญหาสำคัญที่มีผู้ทำให้ครอบครัวหรือคู่สามีภรรยาต้องแยกทางกันได้ ก็คือ **เรื่องของบุคคลที่สามที่เขามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตสมรส** หรือการไม่สามารถรักเดียวใจเดียวกับคู่สมรสของตนเองได้ตลอดรอดฝั่งนั่นเอง



คนที่เรียกตัวเองว่าสัตว์ประเสริฐอาจมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปในการทำลายชีวิตครอบครัว ชีวิตสมรสให้พังลง แต่สำหรับสัตว์ธรรมดาๆ บางชนิดกลับเลือกหนทางที่ต่างออกไป โดยพวกมันเลือกที่จะรักเดียวใจเดียวกับคู่ของมันไปตลอดชีวิตแทนการเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆ เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งเราขอให้ออกาสนี้หยิบเรื่องราวความรักที่มั่นคงและยืนนานของสัตว์ดังกล่าวมาฝากคุณผู้อ่านกันค่ะ

1 นกเงือก

ขึ้นชื่อว่า **"นก"**

หลายคนอาจใช้เป็นสัญลักษณ์ของความอิสระเสรี สามารถโฉบบินไปทุกที่ได้ตามใจนึก แตนนกอย่างนกเงือก ก็เลือกที่จะมีความรักแบบ **"รักเดียวใจเดียว"** กับคู่ของมัน โดยเมื่อถึงฤดูทำรัง นกเงือกตัวเมียจะพำนักหารัง ซึ่งใดแก โพรงไม้ตมตมไม่ใหญ่ เช่น ตูนยาง ที่อยู่ในที่ลับตา เมื่อตัวเมียเขาไปอยู่ในโพรง จะทำความสะอาดแล้วเริ่มปิดปากโพรง ด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ดิน เปลือกไม้ ผสมกับมูลของมัน เมื่อปิดปากโพรงเสร็จแล้วจะเหลือเพียงช่องแคบๆ ให้ตัวเมียขังตัวอยู่ในโพรงเพื่อออกไข่เลี้ยงลูก ตัวผู้จะทำหน้าที่ดูแลตัวเมียและลูกโดยส่งอาหารผ่านทางปากโพรง จากธรรมชาติของนกเงือกที่สัตว์รักเดียวใจเดียว และจะอยู่กับคู่ของตัวเองไปตลอดชีวิตนี้เอง ได้ทำให้ปัจจุบัน นกเงือกเป็นสัตว์อีกชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์จากการตามล่าของมนุษย์

2 นกกระเรียน

นกกระเรียน สัตว์ป่าคุ้มครอง



ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 นกกระเรียนเป็นนกขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งที่พบตามทุ่งที่ชื้นแฉะ และหนอง บึง เมื่อเย็นมีความสูงราว 150 ซม. ขอบกินแมลง สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ เมล็ดข้าว และหญ้าอ่อน วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง นกกระเรียนมักออกหากินเป็นคู่ ร่วมกับกลุ่มครอบครัว โดยนกกระเรียนจะจับคู่อยู่ด้วยกันตลอดชีวิต เป็นสัตว์ที่มีความผูกพันกับคู่สูงมาก บินไปไหนก็จะไปด้วยกัน ถ้าคู่ของมันได้รับอันตรายก็จะไม่ทิ้งคู่ของตัวเอง จึงมักจะถูกทำร้ายจนตายไปพร้อมกันเสมอ



3 นกกาบบัว

นกกาบบัว เป็นนกขนาดใหญ่มาก

ปากยาวตอปลายปากมักมนและโค้งลงเล็กน้อย หัวเล็ก คอคอนขาวยาว ปีกกว้างและยาว หางสั้น ขาวยาว นกทั้งสองเพศสีขนคล้ายกัน ปกติอาศัยหากินเป็นฝูงตามแหล่งน้ำ เช่น บึง หนองน้ำ ขนาดใหญ่ ทุ่งนา หรือชายทะเล ที่เป็นโคลนเลน หางไกลจากบานคน มีนหาอาหาร โดยเดินลุยไปตามแหล่งน้ำ ที่ระดับน้ำไม่ลึกมากนัก อาบูกเกือบตลอดเวลา ตาคอยจ้องหาเหยื่อในน้ำ บางครั้งมันจะเดินไปตามทุ่งหญ้าเพื่อจิกแมลง ตัวหนอน เมื่ออิ่มแล้วมันมักยืนขาเดียว พักผ่อน ไซปากไซขน หรือ กางปีกผึ่งแดด นกกาบบัวผสมพันธุ์ ในช่วงฤดูหนาวฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน เป็นนกตัวเดียวเมียเดียว ตลอดฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งอาจตลอดชีวิตก็ได้ มักทำรังร่วมกันเป็นกลุ่ม บนยอดไม้สูงใหญ่ที่ขึ้นใกล้แหล่งน้ำหรืออยู่ในแหล่งน้ำ

4 ชะนี

สัตว์อีกชนิดที่มีสถานะโดนคุกคามโดยมนุษย์ และจำนวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชะนีถูกจัดให้เป็นลิง 1 ใน 4 ชนิดที่มีความใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดด้วย สำหรับชีวิตครอบครัวของชะนีนั้น จะอยู่กับแบบครอบครัวที่มีตัวเดียวเมียเดียว แต่อยู่เป็นฝูง ฝูงๆ หนึ่งมีสมาชิกตั้งแต่ 2-5 ตัว สำหรับประเทศไทยพบทั้งหมด 4 ชนิด คือ **ชะนีมือขาว**(Hylobates lar) **ชะนีมงกุฏ** (Hylobates pileatus) **ชะนีมือดำ** (Hylobates agilis) ชะนีดำใหญ่ หรือ **ชะนีเขี้ยวมัง** (Symphalangus syndactylus)

อาจไม่ใช่เรื่องราวความรักของคนดังที่มีคนแห่แห่ให้ความสนใจ แต่ความรักที่มั่นคงตลอดชีวิตของตนเองเช่นสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองต่อความรักที่น่าสนใจทีเดียว



ที่มาข้อมูล : ASTVผู้จัดการออนไลน์

เพิ่มเติม พิเศษ สำหรับคุณลุงหนูครับ

เล่นเอารางวัลมาล่อ ยิงบั้งรางวัลอยู่ด้วย ขอตอบตามลิงค์นี้ครับ

<http://fwmail.teenee.com/strange/186.html>

รับรองถูกใจคุณลุง!!!!